

25ก.ย.เปิดช่องประมูลปิโตรฯ กรมเชื้อเพลิงยันถอยไม่ได้แล้ว

เมื่อวันที่ 23 กันยายน นายวีระศักดิ์ ฟังรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า วันที่ 25 กันยายน จะเปิดให้เอกชนที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในการเป็นโอเปอเรเตอร์แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช) ในรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (พีเอสซี) ยื่นข้อเสนอด้านต่างๆ รวม 4 ช่องคือ 1.ช่องข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่จะมีรายละเอียดของแผนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด 2.ช่องข้อเสนอให้รัฐเข้ามีส่วนร่วม (State Participation) ในสัดส่วนไม่เกิน 25% 3.ช่องคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลว่าถูกต้องครบถ้วนที่เงื่อนไขที่รัฐกำหนดหรือไม่ และ 4.ช่องข้อเสนอด้านราคาและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ

นายวีระศักดิ์กล่าวว่า หลังเอกชนยื่นข้อเสนอแผนต่างๆ แล้ว ในวันที่ 26 กันยายน ทางคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการปิโตรเลียมจะเปิดช่องเทคนิค ช่องข้อเสนอให้รัฐมีส่วนร่วม และของคุณสมบัติ ของผู้เข้าร่วมประมูล หากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง 3 ช่อง จึงจะนำเสนอคณะกรรมการปิโตรเลียมเพื่อพิจารณาเปิดช่องที่ 4 คือ ข้อเสนอด้านราคาและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ และนำเสนอผลการประมูลต่อนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป คาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลในวันที่

25 ธันวาคมนี้ และภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะลงนามกับเอกชนผู้ชนะการประมูลภายใต้ระบบสัญญาพีเอสซีต่อไป

นายวีระศักดิ์กล่าวว่า สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้คะแนนในข้อเสนอต่างๆ นั้น กำหนดน้ำหนักในการพิจารณาข้อเสนอของผู้ประมูลที่สำคัญ คือ ข้อเสนอในการขายก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ให้กับรัฐในราคาที่ต่ำกว่าราคาดตลาด น้ำหนักคะแนนอยู่ที่ 65% เสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้รัฐไม่ต่ำกว่า 50% ของปริมาณการผลิตกำหนด น้ำหนักคะแนนอยู่ที่ 25% เสนอผลตอบแทนพิเศษให้รัฐ อาทิ โบนัสการผลิต มีน้ำหนักคะแนน 5% ข้อเสนอในการจ้างคนไทยเข้าทำงานปีแรกไม่ต่ำกว่า 80% ของพนักงานทั้งหมด และเพิ่มขึ้นเป็น 90% ภายใน 5 ปี มีน้ำหนักการให้คะแนน 5%

“ส่วนที่บางกลุ่มออกเรียกร้องให้ชะลอการเปิดยื่นซองออกไปนั้น รัฐไม่สามารถจะถอยได้อีกแล้ว หากถูกเลื่อนออกไปได้อีก จะทำให้กระบวนการประมูลไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ และหากต้องไปเริ่มต้นกระบวนการเปิดประมูลใหม่เชื่อว่าจะใช้เวลาเตรียมการไม่น้อยกว่า 3 ปี ทำให้กระบวนการผลิตก๊าซจากทั้งแหล่งเอราวัณและบงกช ที่คิดเป็นสัดส่วนกว่า 70% ของปริมาณก๊าซในอ่าวไทยไม่มีความต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าและเศรษฐกิจของประเทศต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่” นายวีระศักดิ์กล่าว

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

วัน เดือน ปี 24 ก.ย. 2561 หน้า A1

เรื่อง แหล่งปิโตรเลียม

ปตท.สผ.ลุย ชิงหลุมก๊าซ ดีเดย์ 25 ก.ย.

โพสต์ทูเดย์ - รมว.พลังงาน ตั้งโต๊ะแถลงวันนี้
ยืนยันไม่เลื่อนประมูล ปตท.สผ.-เชฟรอน คง
พันธมิตร พร้อมยื่นชิงหลุมก๊าซ 25 ก.ย.นี้

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน
เปิดเผยว่า จะแถลงข่าวภารกิจการประมูล
แหล่งปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณและแหล่ง
บงกช ก่อนเปิดให้เอกชนที่สนใจยื่นบิตดิงใน
วันที่ 25 ก.ย.นี้ หลังจากฝ่ายสภาพลังงาน
เพื่อประชาชนได้ยื่นหนังสือเรียกร้องรัฐบาล
ให้ชะลอการเปิดซองประมูลออกไป เพื่อขอ
ให้แก้ไขร่างขอบข่ายการประมูล (ทีโออาร์)
เป็นการใช้ระบบจ้างผลิต (เอสซี)

พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ผู้ประสาน
งานสภาพลังงานเพื่อประชาชน กล่าวว่า อยาก
ให้มีการถ่ายทอดสดการดีเบตเพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่ายอย่าง
โปร่งใส

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผย
ว่า ในวันที่ 25 ก.ย.นี้ คาดว่าจะมีผู้ยื่นขอเป็น
โอเปอเรเตอร์อย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ ปตท.สผ.
กับเชฟรอน โดยอาจมีกลุ่มอื่นๆ เข้ามาร่วมกับ
รายเดิม อาทิ มิตรชัย ออยล์ เอ็กซ์โพลเรชั่น
ที่เคยเข้าดูข้อมูลในฐานะพาร์ทเนอร์กับบริษัท
เชฟรอน เป็นต้น

นายศิริ กล่าวว่า ยืนยันว่ายังคงดำเนินการ
ตามกำหนดการเดิมคือ ยื่นบิตดิง 25 ก.ย.นี้
ใช้เวลาวิเคราะห์ประมาณ 2 เดือน เพื่อคัดเลือก
ผู้ชนะเดือน ธ.ค. 2561 ก่อนจะลงนามว่าจ้าง
ในเดือน ก.พ. 2562 ■